

## ข้อเสนอขอ.วิทยาลัยอาชีวะกรรมิฑุจริตสกสค.

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ย. 2559

สกสค.เดินหน้าตามนโยบาย "ดาวพงษ์" ตามเช็ดทุกคนที่พััพนกรรมิฑุจริตในสกสค. เพยถึงคิวุบริหารสถานคึกษาอาชีวะทางภาคเหนือที่รวมเป็นบอริตบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษในโครงการเงินกูชพค.

วันนี้(10 พ.ย.) ดร.พิษณุ ตูลสุช รองปลัดกระทรวงคึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการคึกษา (สกสค.) เป็ดเผยว่ ตามที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.คึกษาธิการ ไตเดินหน้าตรวจสอบและดำเนิการกับอติตวุบริหาร สกสค. เจาหน้าที และกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.อีก 22 คน ในฐานความคิเป็นเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรรมิฑุจริตชื้อตัวสัญญาไซเงินบริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ดกรุป จำกัด มุลค 2,500 ล้านบาทนั้น ทรูบวาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยชุดที่มีนายอรรถพล ตรีภิตรอง ผุดรจราชการ ศธ. เป็นประธาน ไตสอบสวนวินัยรายแรงเจาหน้าที สกสค.จำนวน 7 คน มีความคิหนาไปไตในระดับหนึ่งแล้ว และล่าสุดคณะกรรมการสอบสวนชุดไตเสนอขอขยายขอบเขตอำนาจการสอบสวนมากขึ้นเพือให้การสอบสวนครอบคลุมและสมบูรณ ซึ่งตนพิจารณาแล้วและเห็นชอบที่จะให้ดำเนิการเรื่อนี้ต่อไป

ดร.พิษณุ กล่าวต่อไปว่ สำหรับกรรมิฑุจริต รุมว.ศธ.ต้องการให้มีการสอบสวนทางวินัยกับข้าราชการที่เป็นกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ซึ่งเป็นข้าราชการจากหลายหน่วยงานในองค์กรหลักของศธ.ด้วยนั้น เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนชุดที่นายอรรถพล เป็นประธาน มีขอบเขตการสอบสวนเฉพาะเจาหน้าที สกสค.เท่านั้น แต่หาก รุมว.ศธ.ต้องการให้สอบสวนข้าราชการและบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากเจาหน้าที สกสค.ด้วย พล.อ.ดาวพงษ์ สามารถออกคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้สามารถดำเนิการสอบสวนไตทันที เนื่องจากการหากจะให้วุบริหารของแต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเองอาจจะเกิดความล่าช้า เพราะมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายหน่วยงาน

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่ เทาที่ตรวจสอบรายชื้อคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษนั้น นอกจากข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการคึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 คน และบุคคลภายนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการคึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 1 คน ที่ไตแจงให้ตนสังกัดดำเนิการสอบสวนวินัยรายแรงและดำเนิการทางอาญาไปแล้ว นอกจากนี้อังมีข้าราชการ 1 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา (สอศ.) ตำแหน่งวุบริหารสถานคึกษาอาชีวะทางภาคเหนือที่รวมเป็นกรรมการบริหารกองทุนด้วย ซึ่งที่ผ่านมายังไมไตแจงให้ สอศ.ดำเนิการทางวินัยแต่อยางไต ดังนั้นจะเสนอดร.พิษณุ เพือแจงเรื่อให้ สอศ.ดำเนิการกับข้าราชการรายดังกลาวต่อไป.